
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 

๔.๒ จำนวนนักศึกษา ปการศกึษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางไดดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนที่ เรียบรอย และมหาวิทยาลัย                   

ไดเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ต้ังแตวันที่  ๖ มิถุนายน                   

พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน มีจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๙๙๓ คน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงรุก เพ่ือทำใหนักเรียนเขามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน               

ประชาสัมพันธการรับสมัครโดยนำรุนพ่ีที่ประสบความสำเร็จมาชวยแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย             

จัดโครงการพ่ีชวนนอง โดยใหพ่ีไปชักชวนนองใหเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน 

๒. สงเสริมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Higher education sandbox การพัฒนา

หลักสูตรใหมที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม  

๓. เน่ืองจากมีหลักสูตรจำนวนมาก ดังน้ันควรมีการควบรวมหลักสูตรที่มีศาสตร

ใกลเคียงกัน 

๔. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ควรเปนหนาที่ของอาจารยในสาขาวิชา             

ไมใชภาระของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน                 

๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๕              

(นอกสถานที่) ระหวางวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน             

ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 


